



**ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต 1**  
**เรื่อง การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนา (ไม้ยืนต้น) จำนวน 6 ต้น**

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต 1 ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำการขายทอดตลาดต้นไม้ยางนา (ไม้ยืนต้น) จำนวน 6 ต้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ราคากลาง เป็นเงิน 29,240 บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดต้นไม้ยางนาที่จะทำการขาย แนนท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดดูสภาพต้นไม้ยางนาที่จะทำการขายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกำหนด ยื่นเสนอราคาในระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2567 ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต 1

ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคาไม่ไปดูต้นไม้ที่จะขายทอดตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต 1 จะถือว่าผู้เสนอราคาได้รับทราบรายละเอียดต้นไม้ที่จะขายทอดตลาดเป็นอย่างดีแล้ว และจะนำมาเป็นข้ออ้างใด ๆ ให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้

เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

1. ผู้เสนอราคาไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหรือหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร พร้อมหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรณีนิติบุคคลต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อเจ้าหน้าที่

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต 1 จะทำสัญญาซื้อขายกับผู้เสนอราคาสูงสุด ในวันทำสัญญาซื้อขายผู้ซื้อต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของราคา วงเงินซื้อขาย ซึ่งจะคืนให้ผู้ซื้อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาครบถ้วนทุกประการ การคืนเงินหลักประกัน สัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

3. ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ และขนย้ายเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ชนะการเสนอราคาเอง พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่ตัดต้นไม้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวคิดค่าปรับร้อยละ 0.20 ต่อวันของสัญญาซื้อขายไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผู้ซื้อยินยอมให้ผู้ขายหักหลักประกันสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

4. ผู้ชนะการเสนอราคาได้จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ชนะการเสนอราคาได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

/5. สำนักงาน...

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จะไม่รับผิดชอบในความชำรุด บกพร่อง สูญหาย และเสียหายของต้นไม้ที่ขายทอดตลาดไม่ว่ากรณีใด ๆ

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567



(นายพงษ์ศักดิ์ บรรณิทธิวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

รายละเอียดต้นไม้ยางนา ที่จะทำการขาย  
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  
ปี พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	สถานที่	อำเภอ
1	ต้นไม้ยางนา	6 ต้น	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 ตำบลสำราญ	เมืองยโสธร
2	ต้นที่ 1 ความโต 340 ซม. ความยาว 700 ซม.ปริมาตร 6.47 ลบ.ม.			
3	ต้นที่ 2 ความโต 235 ซม. ความยาว 1000 ซม.ปริมาตร 4.42 ลบ.ม.			
4	ต้นที่ 3 ความโต 265 ซม.ความยาว 1200 ซม.ปริมาตร 6.74 ลบ.ม.			
5	ต้นที่ 4 ความโต 160 ซม. ความยาว 1100 ซม.ปริมาตร 2.25 ลบ.ม.			
6	ต้นที่ 5 ความโต 300 ซม. ความยาว 1100 ซม. ปริมาตร 7.92 ลบ.ม.			
	ต้นที่ 6 ความโต 150 ซม. ความยาว 800 ซม. ปริมาตร 1.44 ลบ.ม. รวม 6 ต้น ปริมาตรรวม 29.24 ลบ.ม.			

บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ยส. 763



(นายพงษ์ศักดิ์ บรรดิทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑